

Phong Trào Cursillo



Bản Tin Liên Lạc



Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc • P.O. Box 799 • Jarrell, TX 76537 • 512-746-2020 • www.natl-cursillo.org

Những Điểm Nổi Bật Nhất Của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Thứ 24

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm nay đã được tổ chức tại khuôn viên khang trang của Đại Học Chapman tọa lạc tại TP Orange, CA. Nhóm điều hành tại Đại Học đã phục vụ chu đáo để chúng ta có những ngày tham dự Đại Hội thật thoải mái. Đại Hội được xem là thành công mỹ mãn và mọi người thích thú khi nghe các bài chia sẻ cũng như gặp gỡ nhau, trao đổi và cùng tham dự Tiệc Thánh Thể với trên 660 Cursillistas tham dự, bao gồm giáo dân, giáo sỹ, và tu sỹ với nhiều nền văn hóa cùng ngôn ngữ khác nhau tạo thành Cộng Đồng Cursillo tại Hoa Kỳ.

Trước hết, sự thành công của Đại Hội là do Ôn Thánh Chúa và sự nỗ lực chung trong tinh thần đồng đội giữa các Cursillistas tình nguyện, một số ủy ban, nhân viên của Đại Học Chapman, Ủy Ban Điều Hành PT Cursillo/TQ, và nhân viên Trung Tâm Cursillo TQ. Chân thành cảm ơn mọi người đã hăng say phục vụ, phát huy tình bạn và rộng lượng đóng góp. ĐA TẠ!

Thứ Năm, ngày 31-7- 2014

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc đã khai mạc chiều thứ Năm do LM Linh Hướng Toàn Quốc, Cha Alex Waraksa, với lời nguyện mở đầu và chúc lành đặc biệt. Đức Cha Eusebio Elizondo, GM Phụ Tá TGP Seattle, WA, cũng là GM Linh Hướng PT Cursillo/TQ, là vị diễn giả chính của Đại Hội, với chủ đề "*PT Cursillo và Phương Pháp Truyền Giáo Mới*". LM Alex Waraksa hướng dẫn thực hiện Giờ Thánh và Châu Thánh Thể. Đặc biệt trong Đại Hội năm nay chúng ta được chúc phúc vì có sự hiện diện của ba vị giám mục: Đức Cha Eusebio Elizondo, GM Phụ Tá TGP Seattle, WA, Đức Cha Carlos A. Sevilla, Dòng Tên thuộc GP Yakima, WA, và đang nghỉ hưu, và Đức Cha Đa-Minh Mai Thanh Lương, GM Phụ Tá GP Orange.

Thứ Sáu, ngày 1 - 8 - 2014

Thứ Sáu khởi đầu với bài nói của anh Miguel Sureda, một vị khách đặc biệt đến từ Mallorca, Tây Ban Nha. Anh Sureda, một người bạn rất thân của Ông Eduardo Bonnin, chia sẻ về *Lịch Sử Cursillo*. Những điều anh Sureda trình bày là những cảm nghiệm mà anh đã sống với vị sáng lập Phong Trào. Để có thể thấu hiểu PT Cursillo một cách trọn vẹn, điều quan trọng là ta phải hiểu biết vị sáng lập và Ôn Đặc Sủng cũng như Lịch Sử của PT. Anh Miguel Sureda đã được trao tặng một tấm "plaque" chúc mừng Sinh Nhật thứ 70 của PT Cursillo tại Mallorca, Tây Ban Nha, và một chiếc áo "thung" của Đại Hội với nhiều chữ ký của các Cursillistas tình nguyện phục vụ trong Đại Hội để ghi nhớ và cảm ơn anh đến thăm PT Cursillo tại Hoa Kỳ.

Chị Jackie DeMesme-Gray, ĐHV/Miền 2, đã trình bày một phương pháp thực tiễn để *Truyền Giáo Qua Tình Bạn*, bao gồm một cái nhìn khái quát về bốn Phong Trào Tông Đồ Giáo Dân. LM Alex Waraksa nêu lên một vài trích dẫn từ Tông Huấn của ĐGH Phanxicô, *Niềm Vui của Phúc Âm*, điều này chắc chắn dẫn đưa mọi người canh tân cuộc hội ngộ riêng tư với Chúa Giêsu Kitô. Anh Steve Krause đã trình bày một hội thảo đặc biệt dành cho các Điều Hợp Viên Miền, các Nhóm Phục Vụ Miền và Nhân Viên Trung Tâm Cursillo TQ. Mọi người có cơ hội chia sẻ phương diện Sùng Đạo, Học Đạo và

Hành Đạo của mình và giây phút gần gũi với Chúa Kitô nhưt trong Hội Ultreya. Hãy tưởng tượng một buổi Hội Ultreya với 660 Cursillistas chia sẻ trong tình bạn!

Thứ Bảy, ngày 2 - 8 - 2014

Thứ Bảy, anh Omar Baez, ĐHV/ Miền 7 đã chia sẻ với các tham dự viên Đại Hội về đề tài "*Tiếng Gọi và Trách Nhiệm của Kitô Hữu Lãnh Đạo*". Anh Omar bắt đầu bài nói bằng lời trích dẫn "*Các Kitô-Hữu Lãnh Đạo, một ơn gọi Phục Vụ*". Anh Omar trình bày khái quát về các đức tính tự nhiên và siêu nhiên của người lãnh đạo. Các linh mục, phó tế, và tu sỹ tập hợp để nghe LM Alex Waraksa và Phó Tế Gary Terrana, Phụ Tá LH, trình bày về "*Hội Thảo Linh Hướng*". Phó Tế Ben Agustin, LH/PT Cursillo Miền 11 đã trình bày đề tài "*Nên Thánh Qua PT Cursillo*". Phó Tế Ben đã hướng dẫn chúng ta ôn lại Thánh Kinh và các sách có thể giúp chúng ta lữ hành hầu đạt tới và sống một cuộc đời thánh thiện. Anh Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ, là người cuối cùng, đã trình bày về "*Tinh Thần Người Quản Gia Trong PT Cursillo*" và chia sẻ việc anh quyết định di chuyển đến định cư gần Trung Tâm Cursillo TQ để có thể phục vụ hữu hiệu hơn chỉ vì yêu mến Chúa và PT, cho nên mới chọn và làm những gì Chúa muốn. Đại Hội Cursillo Toàn Quốc bế mạc với buổi Liên Hoan cho mọi người và vì mọi người. Hãy tưởng tượng một buổi Liên Hoan với 660 Cursillistas vui vẻ chia sẻ cho nhau nhiều tài năng và niềm vui Kitô hữu.

Trong Thánh Lễ hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy của Đại Hội Cursillo, các Cursillistas đã đóng góp được tổng cộng \$7,413.94 mỹ kim. Chân thành cảm ơn lòng rộng lượng của các bạn! Anh David Tittle thuộc Miền 1 đã sáng tác một bản nhạc tựa đề, *Chúa Kitô Tin Tưởng Nơi Tôi* và anh đã hát cho mọi Cursillistas nghe trong Đại Hội. Anh David đã trao tặng tác quyền của nhạc phẩm này cho PT Cursillo TQ toàn quyền sử dụng. Cảm ơn Anh David!

Mời các bạn vào thăm Trung Tâm Học Liệu để nhận các tài liệu được trình bày trong Đại Hội Cursillo TQ. Xin vào địa chỉ này <http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/>. Cũng đừng quên vào thăm Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc tại <http://www.natl-cursillo.org/viet/> để xem các hình ảnh về Đại Hội năm nay. Đặc biệt chân thành cảm ơn các Cursillistas đã gửi tặng các hình ảnh để chúng ta có thể thực hiện một "slideshow" về Đại Hội .

PT Cursillo Hoàn Vũ Mừng Sinh Nhật 70 Năm: Tháng Tám 1944 - 2014



Ông Eduardo Bonnín đã tổ chức Khóa Học Kitô Giáo (Cursillo) đầu tiên trong lịch sử trong tháng Tám năm 1944. Khóa Cursillo Cuối Tuần đầu tiên này đã diễn ra tại một căn nhà nghỉ mát, Mar i Pins, tại Cala Figuera de Santanyi trên Đảo Mallorca. Ông Eduardo là Khóa Trưởng với sự trợ giúp của hai anh José Ferragut và Jaime Riutort làm trợ tá. Như vậy, nhờ Ôn Chúa Thánh Thần, Phong Trào Cursillo đã được khai sinh. PT Cursillo tại Hoa Kỳ cùng với tất cả các Cursillistas xin hiệp ý với các Cursillistas tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha, ăn mừng Sinh Nhật PT Cursillo 70 năm làm chứng nhân cho nguồn gốc đơn sơ và trong sáng của Cây Cursillo đang mang lại

hoa trái dồi dào cho con người và trong thế giới. XIN CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ 70!

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc yêu cầu tất cả các Cursillistas đã tham dự Đại Hội thứ 24 tại Chapman University, TP Orange, CA, vui lòng đóng góp ý kiến xây dựng về việc tổ chức Đại Hội. Đây là địa chỉ để vào lấy phiếu lượng giá: <https://www.natl-cursillo.org/viet/encounter/evaluation/>. Các linh mục,

phó tế và tu sỹ nam nữ đã tham dự Hội Thảo Linh Hướng thì xin vui lòng vào địa chỉ này để nhận mẫu lượng giá hầu góp ý xây dựng: <https://www.natl-cursillo.org/encounter/evaluation/sa/>.

Thân ái gửi lời mời tất cả Cursillistas đi tham dự Đại Hội Cursillo thứ 25 được tổ chức tại Villanova University ở Philadelphia, PA. Đại Hội sẽ diễn ra từ chiều thứ Năm, ngày 23 đến 26 tháng 7, 2015. Nhiều chi tiết khác sẽ được phổ biến trên Trang Nhà của PT Cursillo TQ.

Cập Nhật Chiến Dịch Hỗ Trợ \$3 mk/1 năm

Cho đến ngày 31 tháng 7, 2014, Trung Tâm Cursillo TQ đã nhận được số tiền đóng góp tổng cộng là \$40,629. Con số này tăng độ 9% từ tháng Năm 2014. Chúng ta đã đạt được 13.5% của mục tiêu chúng ta đã đề ra là \$300,000 mk cho tài khóa này. Trung Tâm Cursillo TQ đã cấp phát 58 ngân phiếu trị giá \$6,800 mk cho một số PT/GP đã trao tặng cho PT/TQ \$200 hay nhiều hơn. Chính nhờ sự rộng lượng của các bạn mà chúng ta có thể tặng 2 phiếu tham dự Đại Hội miễn phí cho hai Chủ Tịch VPĐH/GP đang nỗ lực làm sống lại hay mới thiết lập PT Cursillo trong khu vực của mình. Chúng ta cũng tặng 3 ngân phiếu trị giá \$200 mỗi phiếu cho 3 PT tại các giáo phận khác để mua tài liệu vì họ đang trong tiến trình hình thành PT Cursillo tại địa phương mình. Xin vui lòng tiếp tục quảng bá Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện liên lạc như Hội Nhóm Thân Hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo, các buổi Hội Ngộ Miền, các buổi Hội Thảo, tiếp xúc cá nhân, nhóm e-mail, v.v. Cần biết thêm chi tiết về Chiến Dịch này xin vui lòng vào thăm Trang Nhà TQ <https://www.natl-cursillo.org/donate/>. Chân thành cảm ơn các Bạn với lòng rộng lượng đã hăng hái đóng góp liên tục.

Trung Tâm Học Liệu PT Cursillo TQ (CRC) – Có Gì Mới Lạ Không ?

Bạn có thể vào thăm Trung Tâm, đọc và/hoặc tải xuống ấn bản của các đề tài đã được trình bày trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 24: <http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/>.

Các đề tài sau đây được trình bày dưới dạng để in ra. Sẽ có thêm bài trong những tuần lễ sắp tới.

Truyền Giáo Qua Tình Bạn do Chị Jackie DeMesme-Gray, ĐHV/Miền 2 trình bày (tiếng Việt)

Kitô Hữu Lãnh Đạo do Anh Omar Baez, ĐHV/Miền 7 trình bày (tiếng Việt)

Tinh Thần Người Quản Gia trong PT Cursillo do Anh Trần Thái Hoàng, NCSA, trình bày (tiếng Việt)

Nên Thánh Qua PT Cursillo do Phó Tế Ben Agustin, LH Miền 11 trình bày (tiếng Anh)

Xin vui lòng chia sẻ thông tin và trang nhà này <http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/> với VPĐH/GP và Trường Lãnh Đạo tại các giáo phận của các bạn và khuyến khích các Cursillistas vào thăm Trung Tâm Học Liệu ngay hôm nay!

Cũng còn rất nhiều tài liệu tại Trung Tâm Học Liệu Cursillo mà tất cả các Cursillistas có thể truy cập dưới nhiều dạng khác nhau như: bản in, dạng âm thanh MP3, và xem hình ảnh. Mọi sự ủng hộ nhằm tiếp tục phát triển Trung Tâm này rất được trân trọng đón nhận. Xin gửi mọi đóng góp về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc: The National Cursillo Center, PO Box 799, Jarrell, TX 76537.

De Colores!

Giuse Trần Thái Hoàng – Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ

Ceferino Aguillón, Jr. – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Anh

Juan Ruiz – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Tây Ban Nha

Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Việt